

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๗๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๐๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (แบบ ขย.๑ ขย.๔) จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่จังหวัดได้แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี/การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้กำหนด และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ไม่สามารถก่อกั้นผูกพันหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังเป็นรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์ นั้น

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นสุทธระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และยังมี ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัดก่อกั้นผูกพันและเบิกจ่ายเงินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังมี ความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไปอีก ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยแยกเป็น

๒.๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบ (ขย.๑)

๒.๒ กรณีไม่มีหนี้ผูกพันให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบ (ขย.๔) โดยให้ระบุเหตุผล ความ จำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณต่อไป และปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า และให้กำหนด แผนการดำเนินงานที่จะก่อกั้นผูกพันได้เมื่อใดประกอบการพิจารณา

๒.๓ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการใดที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ออกไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ หากได้ดำเนินการก่อกั้นผูกพันแล้วให้จัดทำข้อมูลการก่อกั้น ผูกพันลงในแบบ ขย.๑ ให้จังหวัดเพื่อส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดำเนินการยกเลิกเอกสารสำรองเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และจังหวัดจะได้ดำเนินการสร้างเอกสารสำรองเงินใหม่เป็นแบบกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ

GFMIS Web Online

/๒.๔ กรณี...

๒.๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินประมาณ แตกต่างไปจากที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้เดิม จะต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กำหนด และหากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาของสำนัก - งบประมาณและกรมบัญชีกลางก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินในรายการเดิมโดยส่งเอกสารตามข้อ ๒.๒

๒.๕ การจัดทำเอกสารตาม ข้อ ๒.๑ - ๒.๒ แบบ (ขย.๑) (ขย.๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลรายละเอียดตามแบบให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกช่องรายการ และให้จัดส่งหนังสือขอขยายเวลาเบิก จ่ายเงินพร้อมข้อมูลตามแบบดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อจังหวัดจะได้จัดส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นต่อไป หากจังหวัดไม่ได้รับเอกสารตามกำหนดจะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์ จะขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและทำให้งบประมาณพับไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๙๑๐

